



ฉบับที่ 5/2541

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหารของธนาคารมหานคร จำกัด (มหาชน)

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินการและเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้ฝากเงิน
เจ้าหน้าที่ทั้งต่างประเทศและภายในประเทศ ธนาคารมหานคร จำกัด (มหาชน) ได้ริเริ่มดำเนินการ
ปรับปรุงการบริหารของธนาคาร โดยในเดือนธันวาคม 2540 ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
คณะกรรมการ ไปครั้งหนึ่งแล้ว และในครั้งนี้ภายหลังการหารืออย่างใกล้ชิดกับธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการ ในครั้งนี้ธนาคารมหา
นคร จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคาร
และการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นชอบเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการ
และกรรมการบริหารแทนคนเก่าที่ลาออก 4 คน มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2541 เป็นต้นไป
ประกอบด้วย

- 1) นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี เป็นกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
- 2) นายพิบูลย์ ลิมปประภัทร เป็นกรรมการและกรรมการบริหาร
- 3) นายประทีป วงศ์นิรันดร์ เป็นกรรมการและกรรมการบริหาร
- 4) นายสมมาตร พูนภักดี เป็นกรรมการและกรรมการบริหาร

นอกจากนี้ ในวันที่ 27 มกราคม 2541 กรรมการเดิมจะลาออกจากตำแหน่งอีก 6 คนและธนาคาร
มหานคร จำกัด (มหาชน) จะแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มอีก 4 คน ได้แก่ 1) นายจักร์
ชัย พานิชพัฒน์ 2) นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม 3) นายประสิทธิ์ โหมวิไลกุล และ 4) นายทวี บุตรสุนทร

หลังจากได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการดังกล่าว คณะกรรมการของธนาคารมหานคร จำกัด
(มหาชน) จะมีจำนวนทั้งสิ้น 15 คน มีนายพนัส สิมะเสถียร เป็นประธานกรรมการ ในจำนวนนี้เป็น
กรรมการบริหาร 6 คน มีนายมารวย ผดุงสิทธิ์ เป็นประธานกรรมการบริหาร สำหรับฝ่ายจัดการนั้น
ได้รับความร่วมมือจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ให้ขอยืมตัวผู้บริหารที่มีประสบการณ์
และความสามารถในด้านต่าง ๆ จำนวน 8 คน เพื่อช่วยสนับสนุนให้ธนาคารมหานคร จำกัด
(มหาชน) สามารถปรับปรุงการดำเนินงานและระบบงานให้รัดกุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตาม
เจตจำนงของธนาคาร

ธนาคารแห่งประเทศไทยขอเรียนว่า การดำเนินการดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารชุดเดิมของธนาคารมหานคร จำกัด (มหาชน) และเป็นไปตามนโยบายของทางการที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่ระบบสถาบันการเงิน และทางการจะให้การสนับสนุนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ธนาคารมหานคร จำกัด (มหาชน) ได้มีการเพิ่มทุนจำนวนเพียงพอในระยะเวลาอันควรต่อไป

จึงขอแถลงมาเพื่อทราบ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

23 มกราคม 2541